

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๙ (๔/๒๕๖๐)

วันพุธ ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิธิ รัชกุลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	ขอเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รก.แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส่วนอาจารย์ ดร.อรลัดชา ศิวรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดิม	รับทราบ และเห็นชอบ
๑.๒	นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๑ โดยขอให้เน้นมาคาสตรีพระราชามาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีรับสั่งขอให้รัฐบาลทำหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนมีความสุขให้มากที่สุด โดยให้สานต่อแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทั้งนี้ ทรงมีรับสั่งด้วยความห่วงใยในเรื่องสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย เรื่องการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสาธารณสุข การเสริมสร้างอาชีพรายได้ พัฒนาคูณภาพชีวิต และจะต้องทำให้ประเทศชาติสงบสุข สันติ ไม่มีความขัดแย้ง ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และใช้ศาสตร์พระราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จึงขอให้ฝ่ายบริหารได้นำไปเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลช่วยทำให้พระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สำเร็จลุล่วงได้	รับทราบ
๑.๓	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๖,๓๐๐ คน ในวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ มหิตลลิตาาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม	รับทราบ
๑.๔	ประธานนำหนังสือ "ไหลหนึ่งก็ถึง..คุณธรรม ๑๒ ประการเพื่อความสำเร็จในการศึกษาวิถีพุทธ" ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ค้นคว้าจากงานนิพนธ์ของพระพรหมคุณมรรณ (ป. อ.ปยุตโต) และจากธรรมชาติของพระอาจารย์ชยสาโร และอธิการบดี นำชีวิต "บทเพลงพระราชนิพนธ์" จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มามอบให้กรรมการทุกท่าน	รับทราบ
๑.๕	มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๒ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๘ ท่าน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๘ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ หน้า	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๘ วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ "วาระลับ" ในวาระ ๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และวาระ ๖.๒ พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑)	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ ๙ อธิการบดี ได้นำเรื่อง "ทิศทางบริหารมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑" มารายงานต่อสภาฯ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ "ตอบโจทย์ประเทศ และโลก" โดยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการพัฒนาการผลิตกำลังคนคุณภาพสูง และนวัตกรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มคุณค่า (Thailand 4.0 : Value-based Economy) และเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยมหาวิทยาลัยต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะและ Entrepreneur เพื่อสร้างนวัตกรรม ซึ่งต่อยอดไปสู่ Commercialization และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเครือข่ายและกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกระดับอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ นโยบายที่เป็นจุดเน้น จะเป็นการผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิด outcome-based education และให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์นานาชาติของเฉพาะสาขา เช่น WFME, AACSB, ABET etc. ตลอดจนเน้นสนับสนุน หลักสูตรที่เป็นสหสาขาวิชาและตอบโจทย์สังคม ประเทศ โดยใช้สาขาวิชาที่เป็นจุดแข็งเป็นตัวนำ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active และ Blended learning approaches ได้แก่ Massive Open Online Courses (MOOCs) เป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้ที่สามารถเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาได้ด้วย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาตนเอง และผู้สูงอายุ ทั้งเสริมสร้าง English Proficiency และ Digital Skills ของนักศึกษา และเน้น/เพิ่ม partner/networking กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพื่อยกระดับมหิดลด้านการวิจัยและการเรียนการสอน นอกจากนี้ นโยบายที่เป็นจุดเน้น เป็นเรื่องเพิ่มความร่วมมือกับภาคสังคม เอกชน และอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับภาคเอกชน สังคม ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ เน้นการทำวิจัย สร้างนวัตกรรมซึ่งนำไปสู่การผลิตสินค้า บริการ เพื่อป้อนตลาดโลก เน้นปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลและ Code of Conducts ของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เน้นปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับการดำเนินงานและสำนักงานอธิการบดี ให้เป็น Office of Strategic Management หรือ OSM โดยนำเกณฑ์ TQA มาเป็นแนวคิดในการดำเนินงาน และพัฒนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกให้เป็นโรงพยาบาลระดับ Secondary to tertiary care โดยให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ อนึ่ง อธิการบดีและทีมบริหารได้ไปพบกับส่วนงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครบทั้ง ๓๓ ส่วนงาน เมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นี้ ในการเห็นนโยบาย และสร้างความเข้าใจถึงทิศทางบริหารมหาวิทยาลัยในช่วง ๒ ปีดังกล่าว ในช่วงทำรายการรายงาน ได้ชี้แจงกรณีการลาออกจากตำแหน่งของรองอธิการบดี ทั้ง ๑๓ ราย สาเหตุเนื่องมาจากประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยได้มีการกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีที่จะต้องดำเนินการด้วย ซึ่งรองอธิการบดีทุกคนไม่สามารถดำเนินการได้ ด้วยข้อจำกัดของเวลา เพราะไม่มีการแจ้งล่วงหน้า	๑. เห็นชอบตามที่เสนอ ๒. ขอให้ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากส่วนงานเล็ก ๆ และมีคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ชุด ให้การสนับสนุน

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๓.๒	<p>วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล</p> <p>ศาสตราจารย์ ดร. พ.นรภัทรพล เจริญพันธุ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผน การดำเนินงานของสถาบันฯ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรู้จักและรับทราบยุทธศาสตร์ ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง สรุปได้ดังนี้</p> <p>สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากการรวมกันของสองสถาบันวิจัย ระดับแนวหน้าของประเทศคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันอนุชีววิทยาและพันธุศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสถานที่บ่มเพาะงานวิจัยในระดับแนวหน้าของประเทศ จำนวนมาก สถาบันฯ จะมุ่งไปสู่การเป็นสถาบันวิจัยในระดับโลก ด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล (World-class research institute) ที่มีความมั่นคงและยั่งยืนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับโลกทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและด้านนวัตกรรม ๒. การสร้างรายได้จาก นวัตกรรม และ ๓. การสร้างมวลวิกฤต (Critical mass) ของนักวิจัยและความมั่นคงด้านกำลังคน โดยได้มีภาพร่างเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ๓ ประการ คือ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ซึ่งต้องมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อสังคมยุคปัจจุบันที่เน้นการสร้าง เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เป็นหลักสูตรที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่ ๆ เห็นคุณค่าของ งานวิจัยและพร้อมจะใช้งานวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคม เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือด้านกาวิจัยและพัฒนาวัตกรรม ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมการ ทำงานเป็นทีม (Team spirit) โดยส่งเสริมให้นักวิจัยใช้ระบบ Mentor-mentee (นักวิจัยอาวุโส- กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่) หรือ Peer-coaching (กลุ่มนักวิจัยรุ่นกลาง-กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่) อย่างมี ประสิทธิภาพ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ ความยั่งยืนด้านบุคลากรและอัตราจ้าง ซึ่งบุคลากร ทั้งสายสนับสนุนหรืออาจารย์ ทุกคนล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอนาคตของสถาบันฯ ดังนั้น ผู้บริหารสถาบันฯ จึงมีภารกิจที่ต้องทำให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีความสุข กับที่ทำงาน โดยมีกิจกรรมต่างๆ</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑	แต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ	
๔.๑.๑	<p>ผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพ อาเซียน เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการคนต่อไป แทนท่านเดิม ซึ่งจะครบวาระการดำรง ตำแหน่งในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมเพื่อ ดำเนินการสรรหา จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ายังไม่สามารถสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้ทันในเวลาที่กำหนด จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการ สรรหาต่อไปอีก ๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ</p>	อนุมัติขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พัฒนาสุขภาพอาเซียนต่อไปอีก ๒ เดือน นับจากที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติ คือวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๑.๒	<p>ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ</p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอขอแต่งตั้งนายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ เป็น ศาสตราจารย์เกียรติยศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องจากเป็นผู้ที่มีเกียรติประวัติที่ดี ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน ซึ่งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกศาสตราจารย์เกียรติยศ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายแพทย์ สงคราม ทรัพย์เจริญ เป็นศาสตราจารย์เกียรติยศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่ออีก วาระหนึ่ง โดยมีวาระ ๒ ปี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ศาสตราจารย์เกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ เป็นศาสตราจารย์เกียรติยศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีวาระ ๒ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	อนุมัติ
๔.๒	ขออนุมัติหลักสูตร	
๔.๒.๑	<p>ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว หลักสูตรนี้เป็นพหุวิทยาการซึ่งบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเข้ากับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ พหุวิทยาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีทักษะ ในการทํางาน วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เป็นผู้มีความก้าวหน้าทาง วิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ</p> <p>หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยจะ เปิดดำเนินการรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และจำนวนนักศึกษา ที่จะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ปีละ ๑๐ คน และแผน ข ปีละ ๑๕ คน</p>	อนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๓.	ขออนุมัติข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล	
๔.๓.๑	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อให้การเลือกประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการได้มาของสมาชิกสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนส่วนงานและสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป โดยแก้ไขความในข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	อนุมัติตามที่เสนอ และให้ประกาศบังคับใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
	- ไม่มี -	
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ง		
๖.๑	ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้พิจารณาถ้อยแถลงของคณบดีและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๐ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๕ ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติ
๖.๒	พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) ของผู้เสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย ซึ่งสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ และสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งมีมติยืนยันตามมติเดิมคือ งานวิจัยที่ขอทบทวนผล จำนวน ๓ เรื่อง คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑) สำหรับผู้เสนอตำแหน่งจากคณะเภสัชศาสตร์ และหนังสือที่ขอทบทวนผล จำนวน ๑ เล่ม คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑) สำหรับผู้เสนอตำแหน่งจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา	ยืนยันผลการพิจารณาการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ของผู้เสนอขอตำแหน่งทั้ง ๒ ราย ตามมติเดิม ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คือผลงานคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑)
๖.๓	การต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร อธิการบดีได้พิจารณาคณบดีของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนงาน) จะครบเกษียณอายุงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ราย แล้ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการต่อเวลาการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ทั้ง ๓ ราย ดังนี้ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระยะเวลาที่เสนอขอต่อเวลา คือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีนทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ระยะเวลาที่เสนอขอต่อเวลา คือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชณี คงคานุญฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ระยะเวลาที่เสนอขอต่อเวลา คือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒	อนุมัติ
๖.๔	การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาถ้อยแถลงของคณบดีและผลงานทางวิชาการดร.ภัทธพล นาคสูสุข ที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เสนอขอเทียบตำแหน่งแล้ว มีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะเทียบเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่บรรจุ)และให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗	อนุมัติ
๖.๕	ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงของคณบดี และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว	อนุมัติ
๖.๖	ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงของคณบดี และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม								
๖.๑๗	<p>ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p>	อนุมัติ								
๖.๑๘	<p>ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p>	อนุมัติ								
๖.๑๙	<p>ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กำกับดูแลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีเป้าหมายให้ปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่ไม่สามารถเรียนสำเร็จในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น และให้ปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาในโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการดำเนินการเพื่อไม่มีความสอดคล้องกับกรอบ TQF พบว่ามีปัญหาในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติปิดหลักสูตรดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p>	อนุมัติ								
๖.๒๐	<p>ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p>	อนุมัติ								
๖.๒๑	<p>ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ รายวิชา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ รายวิชา ได้แก่ สมศค ๑๖๒ การต่อต้านการทุจริต (SHSS 162 Anti-Compuption) จำนวน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต โดยบรรจุในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เลือกเรียนตามความต้องการ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p>	อนุมัติ								
๖.๒๒	<p>ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน ๒ รายวิชา วิทยาลัยนานาชาติ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยบรรจุในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๒ รายวิชา คือ รายวิชา ICGE 126 การวาดภาพขั้นแนะนำ (Introduction to Drawing) ๓(๒-๒-๕) หน่วยกิต และรายวิชา ICGE 127 การถ่ายภาพขั้นแนะนำ (Introduction to Photography) ๓(๒-๒-๕) หน่วยกิต ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p>	อนุมัติ								
๖.๒๓	<p>ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๒ ราย แยกเป็นปริญญาเอก ๑๘ ราย ปริญญาโท ๖๙ ราย และปริญญาตรี ๒๑๕ ราย</p>	อนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๓๐๒ ราย ตามที่เสนอ								
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ										
๗.๑	<p>การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย ดังนี้</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">๑. รองศาสตราจารย์สิริรา กิตติกุล</td> <td style="width: 33%;">คณะสาธารณสุขศาสตร์</td> </tr> <tr> <td>๒. รองศาสตราจารย์ปัทมา ว่าพัฒน์วงศ์</td> <td>สถาบันวิจัยประชากรและสังคม</td> </tr> <tr> <td>๓. รองศาสตราจารย์วรัญญา บุญชัย</td> <td>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</td> </tr> <tr> <td>๔. รองศาสตราจารย์กัลยา กิจบุญชู</td> <td>สถาบันโภชนาการ</td> </tr> </table>	๑. รองศาสตราจารย์สิริรา กิตติกุล	คณะสาธารณสุขศาสตร์	๒. รองศาสตราจารย์ปัทมา ว่าพัฒน์วงศ์	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	๓. รองศาสตราจารย์วรัญญา บุญชัย	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	๔. รองศาสตราจารย์กัลยา กิจบุญชู	สถาบันโภชนาการ	รับทราบ
๑. รองศาสตราจารย์สิริรา กิตติกุล	คณะสาธารณสุขศาสตร์									
๒. รองศาสตราจารย์ปัทมา ว่าพัฒน์วงศ์	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม									
๓. รองศาสตราจารย์วรัญญา บุญชัย	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล									
๔. รองศาสตราจารย์กัลยา กิจบุญชู	สถาบันโภชนาการ									

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๗.๒	<p>แต่งตั้งตำแหน่งวิชาการแทนรองอธิการบดี</p> <p>ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๙๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน ๑๓ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ และเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ อธิการบดีจึงแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี จำนวน ๑๓ ราย (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๙๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ซึ่งเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๐๙ (๑๔/๒๕๕๐) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่มอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รักษาการแทนตำแหน่งรองอธิการบดี</p>	รับทราบ
๗.๓	<p>รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย</p> <p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจะมีทั้งเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	รับทราบ
๗.๔	<p>แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล เพิ่มเติม</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการกำหนดเป้าหมาย ตลอดจนการกำหนดทิศทางนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔(๑๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔ (๓/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑. หม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล ๒. นายทศพร จันทร์ และ ๓. นางต้องใจ ณะชานันท์</p>	รับทราบ
๗.๕	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๑๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คนใหม่ แทนรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล ซึ่งจะครบเกษียณอายุงาน ๖๕ ปี ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นในส่วนของพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ส่วนกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มาจากกรรมการประจำคณะ นั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว โดยได้ดำเนินการประชุมเพื่อเสนอชื่อเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แล้ว ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีดังนี้ (๑) อธิการบดี (๒) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์ (๓) ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตรีกุลเพียรกิจ (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ</p>	รับทราบ
๗.๖	<p>รายงานผลการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการขอรายงานผลการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑. ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีบุคลากรสายวิชาการ ประเภทอาจารย์ทั้งสิ้น จำนวน ๓,๗๑๗ คน โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑,๘๔๔ คน (๔๙.๖๑ %) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑,๐๒๒ คน (๒๗.๕๐ %) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๗๑๐ คน (๑๙.๑๐ %) และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๔๑ คน (๓.๗๙ %)</p> <p>๒. สรุปจำนวนผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม</p>	รับทราบ
๗.๗	<p>รายงานงบการเงินกองทุนที่อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอรายงานผลการดำเนินงานกองทุนที่อยู่ภายใต้คณะฯ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองรายงานการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยกองทุนดังกล่าวได้แก่ ๑. กองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลศิริราช ๒. กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ ๓. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์</p>	รับทราบ
๗.๘	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๖ ฉบับ</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๖ ฉบับ สำหรับ ๑. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๓. บุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ๔. นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ๕. หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๖. นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียบร้อยแล้ว</p>	รับทราบ
๗.๙	<p>ทันตแพทยสภาให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยกำหนดเงื่อนไขประกอบ</p> <p>ทันตแพทยสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ทันตแพทยสภา มีมติโดยกำหนดเงื่อนไขประกอบ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ที่ ทพ ๐๑๐๑/๐๑๓๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว</p>	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๗.๑๐	<p>การดำเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๘ ราย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ จำนวน ๘ ราย ซึ่งได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนี้</p> <p>๑. กรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลานานกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๔๕(๒) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจากงาน จำนวน ๗ ราย</p> <p>๒. กรณีมีพฤติการณ์หาประโยชน์โดยเรียกรับเงินจากผู้ป่วย จึงถือได้ว่าการประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียต่อภาพพจน์ชื่อเสียงส่วนรวมของโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงแล้ว ซึ่งเป็นความผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์มิควรได้ ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ตามข้อ ๔๕(๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งนำมาใช้บังคับตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ ๔ (๒) ของประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย เรื่อง การกำหนดกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึงลงโทษปลดออกจากงาน จำนวน ๑ ราย</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ		
๘.๑	<p><u>การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป</u></p> <p>กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ ๕๒๐ วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รัชกุลพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา</p>	รับทราบ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐